

Số: 12 /CV-BVTN

Thanh Hoá, ngày 02 tháng 02 năm 2021

Vv: Biên soạn và xuất bản Ấn phẩm “**Trang
vàng cơ sở y tế tư nhân Việt Nam**”.

Kính gửi: Quý hội viên Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam

Trong suốt chặng đường phấn đấu trưởng thành cùng đất nước, ngành Y tế Việt Nam đã có bước phát triển toàn diện, mạnh mẽ. Từ một nền y tế còn thiếu thốn về nhiều mặt, đến nay Việt Nam tự hào góp mặt trên bản đồ y tế thế giới với nhiều thành tựu và tiến bộ vượt bậc, được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng thực hiện mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc. Mạng lưới y tế dự phòng, cơ sở khám chữa bệnh, sản xuất và cung ứng dược phẩm, bảo hiểm y tế, năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ đều có bước phát triển...

Trong thành tích chung đó có sự đóng góp đáng tự hào của cộng đồng y tế tư nhân Việt Nam. Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới tại Việt Nam, với cơ chế, chính sách đầu tư thuận lợi, y tế tư nhân ngày càng phát triển cả về quy mô và số lượng. Số bệnh viện tư nhân đã tăng từ 43 bệnh viện năm 2005 lên hơn 240 bệnh viện năm 2020, số giường bệnh cũng tăng từ 5.800 giường lên 16.000 giường bệnh (5% tổng số giường bệnh, 1,7 giường trên 1 vạn dân) và gần 40.000 phòng khám tư nhân, góp phần đáng kể vào cung cấp dịch vụ y tế, cả khám chữa bệnh và phòng bệnh. Đến nay đã có 51/63 tỉnh thành đã có ít nhất một bệnh viện tư nhân, với tỷ lệ trung bình 1,7 giường bệnh tư trên 10.000 dân.

Để tiếp tục truyền thông khẳng định vị thế, uy tín và những đóng góp của cộng đồng y tế tư nhân Việt Nam trong thành tựu chung của Ngành Y tế Việt Nam và của đất nước, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Phát triển Quảng cáo và Truyền thông VIP tổ chức biên soạn và xuất bản Ấn phẩm “**Trang vàng Cơ sở y tế tư nhân Việt Nam**”.

Ấn phẩm “**Trang vàng Cơ sở y tế tư nhân Việt Nam**” ra đời có ý nghĩa to lớn về nhu cầu trao đổi thông tin, liên lạc và làm việc giữa các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp trong cả nước, phục vụ cho các nhà quản lý, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, đồng thời giúp các nhà đầu tư trong và ngoài nước có cái nhìn tổng quát về những đóng góp và thành tựu phát triển của cộng đồng y tế tư nhân Việt Nam hiện nay. Bên cạnh đó, thông qua ấn phẩm sẽ giúp cho các tổ chức, nhân dân lựa chọn cho mình các cơ sở y tế uy tín, thuận lợi để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và người thân của mình.

Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam trân trọng đề nghị các Quý hội viên, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực y tế trong cả nước cùng

tích cực tham gia giới thiệu, cung cấp thông tin để cuốn sách có nội dung phong phú, sớm được xuất bản theo nhu cầu độc giả, góp phần vào sự phát triển chung của cộng đồng y tế tư nhân Việt Nam./.

Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác của các Quý đơn vị!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cty QC và TT VIP (đề p/h);
- Lưu VP.

**TM.BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH**



TS. Nguyễn Văn Đệ
Ủy viên UBTW MTTQ Việt Nam